

Autism Insurance Resource Center

www.massairc.org

774-455-4056

info@disabilityinfo.org

Các Lựa Chọn sau 26 Tuổi: Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế dành cho Người Phụ Thuộc Trưởng Thành Bị Khuyết Tật

Con tôi bị Rối Loạn Phổ Tự Kỳ (ASD) và đang tham gia chính sách bảo hiểm gia đình của tôi. Điều gì xảy ra khi con tôi bước sang tuổi 26?

Tất cả trẻ em có thể ở nguyên theo chính sách bảo hiểm của cha (mẹ) cho đến khi các em bước sang tuổi 26. Trẻ bị khuyết tật thường có thể ở nguyên theo chính sách bảo hiểm của cha (mẹ) sau khi 26 tuổi.

Tôi làm thế nào để giữ cho con tôi theo chính sách bảo hiểm của tôi sau khi con tôi bước sang tuổi 26?

Cha mẹ cần nộp đơn cho chủ lao động hoặc công ty bảo hiểm của họ để tham gia chi trả này, vì mỗi công ty có những yêu cầu khác nhau. Không phải là ý hay nếu đợi đến phút cuối cùng - sau khi quý vị nhận được thông báo rằng do con quý vị đang bước sang tuổi 26, các em sẽ bị chấm dứt khỏi chính sách bảo hiểm của quý vị. Thay vào đó, chúng tôi khuyến nghị các cha mẹ thông báo cho chủ lao động hoặc công ty bảo hiểm của họ càng sớm càng tốt - lý tưởng nhất là một vài năm trước ngày sinh nhật thứ 26 của các con - về việc con của họ có một khuyết tật và sẽ cần ở nguyên theo chính sách bảo hiểm.

Điều này có phải chỉ áp dụng cho những người bị ASD?

Không phải, điều này áp dụng cho bất kỳ trẻ nào bị chẩn đoán là có một khuyết tật. Chẩn đoán này không cần phải là ASD; chẩn đoán có thể, ví dụ như, là rối loạn trầm cảm hoặc lo âu.

Phải có những tài liệu nào?

Tất cả các công ty bảo hiểm đều có các yêu cầu khác nhau, đó là lý do chúng tôi khuyến nghị nộp đơn xin càng sớm càng tốt. Tối thiểu, công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu các tài liệu về khuyết tật do một chuyên gia y khoa cấp, nhưng họ cũng có thể yêu cầu quý vị nộp thêm các thông tin bổ sung. Đồng thời, một vài công ty bảo hiểm có thể chỉ phê duyệt chi trả trong một khoảng thời gian giới hạn và yêu cầu nộp đơn mới hoặc xét duyệt lại quyết định khuyết tật để tiếp tục chi trả.

Con tôi có một công việc và được đóng bảo hiểm. Nếu con tôi bị mất việc làm, tôi có thể để con tôi trở lại chính sách bảo hiểm của tôi được không?

Chỉ khi con của quý vị dưới 26 tuổi. Nếu một trẻ không theo chính sách bảo hiểm của cha (mẹ) khi em bước sang tuổi 26, thường thì các em không thể được đăng ký trở lại, bất kể khuyết tật gì. Nếu con quý vị có một khuyết tật, hãy xem xét việc giữ nguyên em theo chính sách bảo hiểm của quý vị, dù cho em có thể tiếp cận với bảo hiểm thông qua chủ lao động hiện tại của em.

Nếu con tôi đã lớn tuổi hơn thì sao?

Một vài chủ lao động/công ty bảo hiểm vẫn đồng ý chi trả cho một trẻ có khuyết tật và đã hơn 26 tuổi. Chúng tôi đề nghị quý vị kiểm tra với chủ lao động hoặc công ty bảo hiểm của quý vị.

ARICA (Đạo Luật Liên Quan Đến Chi Trả Bảo Hiểm dành cho Tự Kỷ) có bao gồm việc điều trị tự kỷ cho người trưởng thành không?

Có. ARICA, đạo luật yêu cầu các chính sách bảo hiểm do tư nhân, tiểu bang quản lý phải chi trả các điều trị cần thiết về mặt y tế cho các cá nhân bị tự kỷ và không giới hạn tuổi tác. Để có thêm thông tin, hãy tham khảo [Tờ Thông Tin ARICA](#) của chúng tôi.

Tôi có thể mua một chính sách bảo hiểm từ Health Connector có cung cấp cơ hội tiếp cận lợi ích ARICA cho con tôi được không?

Có, nhưng không phải tất cả các chính sách bảo hiểm được bán thông qua Health Connector đều cung cấp cơ hội tiếp cận này. Để được thanh toán ARICA cho con quý vị, quý vị phải lựa chọn một trong những "Kế Hoạch Y Tế Đủ Tiêu Chuẩn Không Trợ Cấp". Các kế hoạch này được bán thông qua Connector trong các thời gian mở đăng ký. Nếu quý vị có thêm câu hỏi nào về Các Kế Hoạch Connector và ARICA, hãy liên hệ chúng tôi.

Con tôi là người trưởng thành và đang được nhận MassHealth. Con tôi có thể cũng có bảo hiểm tư nhân không? Nếu có, kế hoạch nào là chính?

Có, đứa con là người trưởng thành và đang nhận MassHealth cũng có thể có bảo hiểm tư nhân. Nhìn chung, bảo hiểm tư nhân là kế hoạch chính, và MassHealth là kế hoạch bổ sung.

MassHealth sẽ cung cấp Premium Assistance (Trợ Giúp Đóng Bảo Hiểm) cho bảo hiểm tư nhân không?

Nếu con quý vị được nhận MassHealth và cũng có theo trong chính sách của chủ lao động của quý vị, em đủ điều kiện nhận Premium Assistance và không giới hạn tuổi tác.

Điều gì xảy ra khi cha (mẹ) bắt đầu nhận Medicare?

Khi cha (mẹ) chuyển tiếp sang Medicare, thường các em không tiếp tục được nhận bảo hiểm tư nhân. Để có thêm thông tin, quý vị có thể tham vấn với một cố vấn quen thuộc với các lợi ích của Medicare thông qua [chương trình \(SHINE\)](#) "Phục Vụ Các Nhu Cầu Thông Tin Y Tế cho Mọi Người".

Tôi nên làm gì bây giờ?

- Nếu con quý vị có một khuyết tật và nhỏ hơn 26 tuổi và đang được chi trả theo chính sách bảo hiểm của quý vị, hãy liên hệ với công ty bảo

hiếm hoặc chủ lao động của quý vị để tìm hiểu về các bước cụ thể quý vị cần thực hiện để các em tiếp tục theo chính sách bảo hiểm của quý vị khi bước sang tuổi 26.

- Nếu con quý vị có một khuyết tật và nhỏ hơn 26 tuổi và đang **không** được chi trả theo chính sách bảo hiểm của quý vị, hãy xem xét việc thêm em trở lại trong chính sách bảo hiểm của quý vị ngay bây giờ.
- Nếu con quý vị có một khuyết tật và là người trưởng thành trên 26 tuổi, vẫn nên hỏi chủ lao động hoặc công ty bảo hiểm của quý vị xem họ có thể vẫn cho phép quý vị thêm đứa con này vào chính sách bảo hiểm của quý vị hay không.

Để có thêm thông tin, liên hệ một chuyên viên thông tin theo số máy 774-455-4056 hoặc gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ info@massairc.org. Phiên bản hiện tại của tờ thông tin này và các thông tin quan trọng khác có thể tìm thấy trên website của chúng tôi, <http://massairc.org/>.

Autism Insurance Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Bảo Hiểm Tự Kỳ) là một bộ phận của UMass Medical School Shriver Center. Trung tâm được tài trợ một phần thông qua các quỹ của Hội Đồng Khuyết Tật Phát Triển Massachusetts (Massachusetts Developmental Disabilities Council, MDDC), Sở Dịch Vụ Phát Triển Massachusetts (Massachusetts Department of Developmental Services, DDS), Sở Y Tế Cộng Đồng Massachusetts (Massachusetts Department of Public Health, DPH), The Nancy Lurie Marks Family Foundation, Autism Speaks, và the Doug Flutie Jr. Foundation for Autism. Tờ thông tin này được cập nhật tháng 10, 2018.

University of Massachusetts Medical School, E. K. Shriver Center
55 Lake Avenue North Worcester, MA 01655-0002
Bản Quyền ©2018 Autism Insurance Resource Center – Tất Cả Các Quyền Được Bảo Lưu